



ประกาศจังหวัดระนอง

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตามประกาศจังหวัดระนอง ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อปฏิบัติงานในส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ พร้อมทั้งขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใช้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลขึ้นบัญชี
๒. บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะใช้สำหรับลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนองเท่านั้น ยกเว้น ในกรณีที่มีส่วนราชการอื่นจะขออนุมัติใช้บัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก่อน
๓. ในกรณีที่มีการเรียกบรรจุถึงลำดับใดเพื่อให้ไปปฏิบัติงาน แต่ผู้นั้นไม่ประสงค์จะปฏิบัติงาน จังหวัดระนองจะเลือกผู้มีลำดับที่ถัดไปมาปฏิบัติงานแทน
๔. ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ในวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น ๓ ถนนเพชรเกษม ตำบลบางรีน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง หากไม่มารายงานตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกฯ ได้ ทั้งนี้ ในวันมารายงานตัวจะต้องมีข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือชำนาญงานขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก หรือเรืออากาศเอก ขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐.- บาท มาทำสัญญาค้ำประกันตามแบบที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนองกำหนด โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำพร้อมสำเนา เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเชษฐา กาญจนไพฑูลย์)

ธนารักษ์พื้นที่ระนอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

บัญชีแนบท้ายประกาศจังหวัดระนอง  
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-นามสกุล
๑	๐๒๑	นางสาวจิราภรณ์ ของสันเทียะ
๒	๐๒๖	นางสาวทองทิพย์ บุญช่วย
๓	๐๐๙	นายคมกริช ชูแก้ว
๔	๐๐๓	นางสาววีนิส รูปเทวินทร์

